



ประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสอบสัมภาษณ์และกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล
เพื่อรับจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารคณะกรรมการอุตสาหกรรม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม)

ตามประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ อัตรา และคณะกรรมการอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

คณะกรรมการอุตสาหกรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือกตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องคัดเลือกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๔. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้รีบแจ้งต่อกรรมการ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันประกาศ หลังจากนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ)
คณบดีคณะกรรมการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

กำหนดห้องสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๓ อัตรา

สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี
สัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความมีมนุษย
สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ และ
มีบุคลิกภาพและท่วงท่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสุกัญญา แซ่ลี	
๒	นางสาวรัชณี แซ่ตั้ง	

สถานที่สอบ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตรีเรกฤทธิ์ ชั้น ๒
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๗๑๕๑